
บันทึกรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

สมัยสามัญ สมัยท่ี ๒ ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชุมครั้งท่ี ๑

วันจันทรที่ ๒๙ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น.

ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

-------------------------------------------------------------

รายช่ือผูเขารวมประชุม

⦁ นายประยุทธ เนียมหอม ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายประดิษฐ ถนัดวัน รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชาง

ทูน

⦁ นายพนม สมศรี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นางสาวดรุณี แสงคลอย สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายจิรศักดิ์ ทันลักษณ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายจําเปน สายสังข สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายศิริพงษ ดีปองไฟ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายอํานวย โกฐสอน สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายประสงค ทัศพันธ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายไพบูลย อารีพันธุ สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นางสาวธีรารัตน มิสโรจน เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

รายช่ือผูบริหารทองถิ่น

⦁ นายเกษม มั่นคง นายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายธนิต                    แสงคลอย รองนายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายธานี                    มณีมา รองนายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

⦁ นายธนรัชต ศรีอําไพ เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลชาง

ทูน

รายช่ือผูเขารวมประชุม

⦁ นางสาวขวัญใจ ประมวญ หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล
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ชางทูน

⦁ นายเพิ่มศักดิ์ หวังพิริยะกุล      ผอ.กองชาง

⦁ นางวิไลวรรณ อุปสม ผูชวยบุคลากร 

⦁ นางสาวนิลาวรรณ แสนบุญเรือง ผช.จนท.บันทึกขอมูล

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๐๐ น.

เมื่อที่ประชุมพรอมแลว  นายประยุทธ เนียมหอม ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชาง

ทูน จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และกลาวเปดประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

นายประยุทธ เนียมหอม -สวัสดีครับทานนายกสภาองคการบริหารสวนตําบลชาง

ทูน ทานรอง

ประธานสภาฯ นายก ทานเลขานายก ทานสมาชิกสภาและทานผูมีเกียรติทุกทาน 

วันนี้เปนวันประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประชุมครั้งที่ ๑  

ประจําป พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 

-ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุม 

นายประยุทธ เนียมหอม ตามที่สภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูนไดมีการประชุมสภา

องคการ

ประธานสภาฯ บริหารสวนตําบลชางทูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 

๑๕ เดือน

กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๒ ณ หองประชุมสภาองคการบริหารสวน

ตําบลชางทูน   

ซึ่งเลขานุการสภาฯ ไดทํารายงานการประชุมแจกใหกับทาน

สมาชิกสภาฯ ทุกทานทราบแลว ขอใหทานไดตรวจรายงานการ

ประชุมสภาฯ หากมีขอความใดที่ยังไมสมบูรณหรือจะแกไขเพ่ิม

เติมก็ขอเรียนเชิญครับ

ที่ประชุมฯ -ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๓ กระทูถาม 

นายประยุทธ เนียมหอม วันนี้ไมมีสมาชิกสภาฯ ทานใดยื่นกระทูถาม 

ประธานสภาฯ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาทองถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแลว 
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ที่ประชุมฯ -ไมม-ี

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอใหม

นายประยุทธ เนียมหอม ๕.๑ ขอใหพิจารณาทบทวนมาตรา ๗๑ แหงพระราชบัญญัติสภา
ตําบลประธานสภาฯ และองคการ

บริหารสวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. 
๒๕๒๒ 

นายเกษม มั่นคง เรียนทานประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ, คณะ

นายก อบต.ฯ    ผูบริหาร,ขาราชการพนักงาน,ผูใหญบานและผูเขารวมประชุมทุก

ทาน 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๑

////////////////////////////////

๕.๒ การอนุญาตใหใชพื้นที่และอาคารโรงเรียนบานหนองแฟบของผูอํานวย
การโรงเรียนบานหนองแฟบ  

รายงานสรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

องคการบริหารสวน ตําบลชางทูน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ 

(ชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือน มีนาคม ๒๕๖๑)

องคการบริหารสวนตําบลชางทูนไดแตงตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เพื่อดําเนินการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน ประจําป 

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

(ชวงเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐ – เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) สําหรับ

เนื้อหานั้นคณะกรรมการฯ ไดจัดทําข้ึนตามระเบียบกระทรวง

มหาดไทย วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคการปกครองสวน

ทองถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อเสนอผูบริหารขององคการ

บริหารสวนตําบลชางทูน ใชเปนขอมูลในการประกอบการตัดสินใจ 

วาควรมีการแกไข ปรับปรุง หรือเพ่ิมเติมแนวทางพัฒนาในสวนใด

บาง  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน ตลอดจน

ประชาชนไดรับทราบขอมูลตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบล

ชางทูนวาเปนไปตามเปาหมายหรือแผนงานที่ระบุไวหรือไมอยางไร 

และเพ่ือใหการบริหารงานขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน

สอดคลองกับแนวนโยบายของรัฐบาล และเพ่ือเพ่ิมขีดความ
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สามารถในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน กอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชน สังคม ประเทศชาติโดยรวม  

คณะกรรมการฯ ไดสรุป รายงานผลและเสนอความเห็น

ซึ่งไดจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาตอผูบริหารทอง

ถิ่น เพื่อใหผูบริหารทองถ่ินเสนอตอสภา ซึ่งบัดนี้ คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผลแผนองคการบริหารสวนตําบลไดดําเนิน

การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนตอนายกองคการ

บริหารสวนตําบลชางทูนแลว จึงไดเสนอตอสภาองคการบริหาร

สวนตําบลชางทูนเพื่อใหความเห็นชอบตามระเบียบตอไปสําหรับ

รายละเอียดตามเอกสารที่ไดแจกใหทานสมาชิกสภาฯ แลว ดังนั้น

จึงขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนตําบลชางทูน ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ใหที่

ประชุมรับทราบ 

โดยสามารถจําแนกตามยุทธศาสตรได ดังนี้

⦁ ดานโครงการสรางพ้ืนฐาน 

⦁ ดานงานสงเสริมคุณภาพชีวิต 

⦁ ดานการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบ

รอย 

⦁ ดานการวางแผน การสงเสริมการลงทุน พาณิชกรรม และการ

ทองเที่ยว

๕. ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

และสิ่งแวดลอม 

๖. ยุทธศาสตรดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม

จารีตประเพณีและภูมิปญญาทองถ่ิน 

๗. ดานการบริหารจัดการที่ดี และการบริการสาธารณะ 

สําหรับรายละเอียดขอใหทานสมาชิกสภาองคการบริหาร

สวนตําบลชางทูนศึกษาขอมูลไดจากแบบรายงานการติดตามและ

ประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน ประจําป 

๒๕๖๑ และคณะกรรมการไดสรุปผลการติดตามประเมินผลแผน

พัฒนาขององคการบริหารสวนตําบลชางทูน ประจําป ๒๕๖๑  ดัง

นี้ 

⦁ การประเมินผลการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิง
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ปริมาณ สวนใหญในแผนพัฒนาไดจัดทําแผนงาน

โครงการและกิจกรรมไวจํานวนมากครอบคลุมทุก

ดาน โดยไดจัดลําดับความสําคัญเรงดวน แตไมสอด

คลองกับรายไดท่ีองคการบริหารสวนตําบลชางทูนได

รับ ทําใหในเชิงปริมาณการนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติจึง

สามารถดําเนินการไดเพียงรอยละ ๖๕.๖๓ 

⦁ การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ 

จากการสํารวจความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่

สวนใหญมีความพึงพอใจที่องคการบริหารสวนตําบล

ไดดําเนินการโครงการ ซึ่งเปนโครงการที่มีคุณภาพ 

ปญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน 

⦁ งบประมาณมีจํานวนจํากัด เมื่อเปรียบเทียบกับ

ภารกิจที่ถายโอน และความตองการของประชาชน 

โดยเฉพาะดานโครงสรางพื้นฐานที่จะตองดําเนินการ

พัฒนาอีกมาก

⦁ ประชาชนยังขาดความรูความเขาใจ และไมใหความ

สําคัญกับการทําแผนพัฒนาตําบล ทําใหการปฏิบัติ

งานยังไมสามารถแกไขปญหาตอบสนองความตอง

การใหกับประชาชนไดอยางตรงจุด

⦁ การนําแผนพัฒนาไปปฏิบัติ ซึ่งจากการประเมิน

ประสิทธิภาพของแผนพัฒนา จํานวนโครงการที่นําไป

ปฏิบัติอยูในเกณฑปานกลาง

⦁  คณะผูบริหาร และสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบล ตองใหความสําคัญกับแผนพัฒนามากขึ้น 

ในปตอๆ ไป จะตองใหความสําคัญในการจัดทําแผน การ

ใสโครงการไวมากโดยไมคํานึงถึงงบประมาณท่ีมีอยูกลายเปน

ปญหา ซึ่งกระทรวงมหาดไทยใหความสําคัญกับการทําแผนชุมชน

มาก ผมขอฝากเรื่อง

การจัดทําแผนใหสอดคลองและเหมาะสมกับงบประมาณที่ไดรับ 

และเมื่อเจาหนาที่ลงไปทําแผน ก็ขอใหจัดลําดับความสําคัญ

ที่นําเรียนมานี้คือรายงานสรุปผลการติดตามและประเมิน

ผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน ตําบลชางทูน ประจําปงบ
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ประมาณ  ๒๕๖๑ (ชวงเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ –  เดือน มีนาคม 

๒๕๖๑) ครับ

นายประยุทธ เนียมหอม ตามที่ทานนายกองคการบริหารสวนตําบลชางทูนไดชี้แจง

รายงาน

ประธานสภาฯ สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

ตําบลชางทูน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ (ชวงเดือนตุลาคม 

๒๕๖๐ –  เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) ใหที่ประชุมสภาองคการบริหาร

สวนตําบลชางทูนรับทราบแลว มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะสอบถาม

หรือไม 

เมื่อไมมีการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผมจึงถือวาที่

ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน รับทราบรายงาน

สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองคการบริหารสวน 

ตําบลชางทูน ประจําปงบประมาณ  ๒๕๖๑ (ชวงเดือนตุลาคม 

๒๕๖๐ –  เดือน มีนาคม ๒๕๖๑) 

ที่ประชุมฯ รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่อง อื่นๆ  

นายประยุทธ เนียมหอม ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

ตําบลชางทูน

ประธานสภาฯ ทานใด มีเรื่องสอบถามหรือทางผูบริหารมีเรื่องใดจะเรียนตอที่

ประชุมสภาฯ ขอเชิญครับ

นายเกษม มั่นคง เรื่องความคืบหนาของโครงการตางๆ ที่ไดรับการสนับสนุนงบ

ประมาณของ

นายก อบต. หนวยงานที่เกี่ยวของ บางโครงการเสร็จเรียบรอยแลว บาง

โครงการอยูระหวางดําเนินงาน

๑. โครงการที่ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลว คือ โครงการ

กอสราง ถนน คสล. ซอยเขาสุเทพ หมูที่ ๔  กวาง ๔ เมตร ยาว 

๑,๐๐๐ เมตร งบประมาณที่ตั้งไวเดิม ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตใน

การประมูล เรื่องของการแขงขัน ตัดยอดกันที่ ๑,๔๙๐,๐๐๐ บาท  

คือ ตร.ม. ละ ๓๗๐ บาท  ตรงนี้คอนขางเปนปญหาที่ตองตอบ

ประชาชน ตั้งแตวันที่เริ่มทําการกอสราง อบจ.ไมไดแจงเขามา

อยางเปนทางการ สจ.เขตพ้ืนที่ก็ไมทราบ ผมไดรับแจงทาง

โทรศัพทวาผูรับจางเขาทํางานแลว  บางชวงยังไมทันตรวจรับงาน

เลยมีหินจะโผลมาแลวเกรงวาคุณภาพงานจะไมดีเทาที่ควร เพราะ
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ทั่วไป ถนน คสล. ตร.ม.ละประมาณ ๕๕๐ ขึ้นไปถึง ๖๐๐  บาท  

ฉะนั้นตองดูแลเปนพิเศษเรื่องการใชรถใชถนน  ไหลทาง ใน

ปริมาณงานที่จัดซื้อจัดจางไหลทางไมมีคาขนยายดิน 

ผูรับเหมาเอาแบคโฮเล็กดึงมาจากขางๆ บางครั้งก็ไปดึงจากสวนที่

อยูติดมาจึงเปนปญหาคือดินไมแนนมีรากไมติดมา ตอนนี้เสร็จ

เรียบรอยแลวดวยงบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัด และ

อีกโครงการหนึ่งที่ใชเงินเหลือจายขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ป ๒๕๖๐ คือการซอมถนนลาดยาง หมูที่ ๑ ระยะทางประมาณ ๒ 

กิโลเมตร กําลังหาผูรับจาง คงดําเนินการไดในเร็วๆ นี้ อีกสอง

โครงการที่เราไดงบยุทธศาสตรเพื่อการพัฒนาจากทางจังหวัด ซึ่ง

ทางอําเภอไดดําเนินการเรื่องการจัดซื้อจัดจางเรียบรอยแลว ไดผู

รับจางซึ่งนาจะเขาดําเนินการเร็วๆ นี้ คือโครงการกอสรางสะพาน 

คสล. คลองครีพ พรอมกับถนนเชื่อมตออีกหนึ่งโครงการ สวนอีก

โครงการเปนของหมูที่ ๓ ถนน คสล. สายหนองนกยูง-นาตารื่น 

ระยะทาง ๒,๓๐๐ เมตร ใชงบประมาณยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 

อําเภอไดดําเนินการการจัดซื้อจัดจาง หาผูรับจางซึ่งนาจะเขา

ดําเนินการเร็วๆ นี้ โครงการกอสรางถนน คสล. สายหนองนกยูง 

ทางผูใหญบานไดยื่นคํารองขอรับการสนับสนุนรถเพื่อไปกันแนว

เขตทางไว ผูใหญหมูที่ ๓ ตองการใหถนนกวางเหมือนเดิม โดยทั่ว

ไปปกติถนนเดิมกวางอยูแลว  พอไดถนนลาดยาง หรือ คสล. 

ความกวางจะอยูที่ ๔ เมตรบาง ๕ เมตรบาง ทําใหสองฟากทางถูก

บุกรุกเขามา ผูใหญจึงประสานมาเบื้องตนวาขอรถไปกันแนวไว

กอน ขางละ ๗ เมตร แตตองไปดูสภาพความเปนจริงวากันได

ขนาดไหน 

อีกโครงการที่เพ่ิงสํารวจไป มีประธานสภาฯ รอง ธนิตฯ 

สมาขิกสภาฯ หมูที่ ๑ และผูใหญบานหมูที่ ๑ ไดนําเจาหนาที่

ของกรมทางหลวงชนบทจังหวัดตราด สํารวจเสนทางที่จะทําถนน

ลาดยางเชื่อมตอกับตนทางที่ อบจ.จะซอมให เดิมจะทําเปนสอง

ชวง แตมีงบประมาณเหลืออยูจึงจะทําทีเดียวใหแลวเสร็จ สิ่งที่จะ

ตองดูคือการกันแนวถนนซึ่งบางจุดอาจจะโดนยาง ถนนกวาง ๖ 

เมตร เชื่อมกับตนทางที่เราจะซอมสายที่ตัดจากหมูที่ ๑ ทะลุ หมูที่ 

๕ เขาดินดํา โครงการโครงสรางพื้นฐานเราไดจากหนวยงานภาย

นอกหลายโครงการ ใหแตละหมูเตรียมความพรอมเรื่องการสํารวจ
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เสนทาง เมื่อมีโครงการเรงดวนเขามาจะไดผลักดันใหอยูในแผน 

เสนหลักๆ คิดวาปนี้เกือบจะสมบูรณแลว ปตอไป คงจะปรับ

เปลี่ยนในเรื่องโครงการที่จะทําเพ่ิมเติม 

๒. วันนี้ตอจากการประชุมสภาฯ ผมนัดประชุมคณะ

กรรมการศูนยกีฬาประจําตําบลชุดเกาและผูที่แตละหมูเสนอชื่อ

เขามา กํานัน ผูใหญบาน ซึ่งเมื่อคราวที่แลวไดลงมติวาวันนี้จะมี

การประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการศูนย

กีฬาชุดใหมและคณะกรรมการกีฬาชุดใหมจะเปนแกนนําในการ

ดําเนินการจัดการแขงขันกีฬาตานยาเสพติด ชางทูนเกมส ครั้งที่ 

๒๒  จัดการแขงขัน

ณ องคการบริหารสวนตําบลชางทูน ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาทุก

ทานเขารวมประชุมดวย

๓. การจัดงานวันผลไมและของดีอําเภอบอไร ปนี้การจัด

งานเหมือนเดิมแตจะมีความยิ่งใหญขึ้น  กําหนดการตาง ๆ วัน

เวลา ผมจะแจงใหทราบอีกครั้งหนึ่ง 

๔. เรื่องวัคซีนปองกันโรคพิษสุนัขบา ปที่แลวเราไดดําเนิน

การสํารวจเพื่อเปนฐานขอมูลในการจัดซื้อวัคซีน ยอดท้ังหมดมี

จํานวน ๙๑๓ ตัว เราไดงบประมาณมาสําหรับซื้อวัคซีนตามนั้น ได

ดําเนินการจัดซื้อวัคซีน ๙๑๓ โดส  แตมีปญหาการแพรระบาดของ

โรคพิษสุนัขบา ผูขายมีการกักตุน เราซื้อชุดแรกไดเพียง ๔๕๐ โด

ส ไดจัดกิจกรรมรณรงคไปและวัคซีนชุดแรกหมดแลว เปนเรื่องนา

แปลกใจเพราะเม่ือกอนเราจัดกิจกรรมรณรงควันแรก ๑๐ ตัว ๒๐ 

ตัว ยังยาก แตปนี้เอาท้ังสุนัขและแมวมาฉีดเองและมารับวัคซีนไป 

วัคซีน ๔๕๐ โดส หมดเพียงครึ่งวัน ปญหาที่ตามมาก็คือผูรับจางยัง

จัดหาวัคซีนที่คางไวใหไมได เพราะฉะนั้นจึงตองชะลอในเรื่องการ

ฉัดวัคซีนออกไป 

อสม. จะออกไปสํารวจเพื่อใชเปนฐานขอมูลในป ๒๕๖๒ 

ขอใหตอบขอมูลตามความเปนจริง 

ปญหาสุนัขและแมวจรจัดองคการปกครองสวนทองถิ่น

ตองใชหลายวิธีเพื่อจัดการปญหา

นายประยุทธ เนียมหอม สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูนทานใด มี

เรื่องสอบถาม

ประธานสภาฯ   หรือมีเรื่องใด จะเรียนตอท่ีประชุมสภาฯ  เชิญครับ
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หากไมมี ผมขอขอบคุณทุกทานที่มารวมประชุม สภา

องคการบริหารสวนตําบลชางทูน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจําป 

๒๕๖๑ ขอปดประชุมครับ

ปดประชุมเวลา 

๑๖.๓๐ น.

                                                     (ลงชื่อ)                          ผูจดรายงานการ

ประชุม

                                                         (นางสาวธีรารัตน มิสโรจน)

เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

                                       (ลงชื่อ)      ประธานกรรมการ

                                                       (นางสาวดรุณี แสงคลอย)

                                          (ลงชื่อ) กรรมการ

                                                      (นายศิริพงษ      ดีปองไฟ)

                                          (ลงชื่อ) กรรมการ

                                                     (นายประสงค  ทัศพันธ)

สภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูนไดรับรองรายงานการประชุม เมื่อวันที่  ๑๕   มิถุนายน พ.ศ. 

๒๕๖๒
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                            (ลงชื่อ)    เลขานุการสภาองคการบริหารสวน

ตําบลชางทูน

                                        (นางสาวธีรารัตน มิสโรจน)

                            (ลงชื่อ)                ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลชางทูน

                                       (นายประยุทธ    เนียมหอม)
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